

Số: 798 /PD- UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 8 năm 2016



**PHÁT ĐỘNG**

**Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức  
xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020**

Giai đoạn 2011-2015, Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được triển khai sâu rộng và tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong toàn thể hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; các cơ chế, chính sách của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới đã phát huy được hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, được người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện đáng kể, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, ở các xã điểm diện mạo nông thôn được thay đổi rõ nét. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến hết năm 2015 bình quân 01 xã trên địa bàn tỉnh đạt 7,4 tiêu chí (tăng 4,83 tiêu chí so với năm 2011), có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 6,28%; số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí có 01 xã, chiếm 0,48%; đạt từ 10 - 14 tiêu chí có 34 xã, chiếm 16,43%; số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí có 109 xã, chiếm 52,66%; số xã đạt dưới 5 tiêu chí còn 50 xã, chiếm 24,15%; không còn xã đạt dưới 2 tiêu chí. Tổng kinh phí huy động trong 5 năm đạt 9.241.426 triệu đồng (Ngân sách Nhà nước 2.401.548 triệu đồng, chiếm 25,99%; vốn tín dụng 5.351.257 triệu đồng, chiếm 57,91%; vốn huy động các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp 1.087.780 triệu đồng, chiếm 11,77% và đóng góp của cộng đồng dân cư 400.841 triệu đồng, chiếm 4,34%).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình chưa toàn diện; sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền thiếu sâu sát, quyết liệt; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa được chặt chẽ; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động khu vực nông thôn chuyển dịch còn chậm; việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, năng suất, chất lượng một số nông sản hàng hoá chưa cao, chưa có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi bền vững; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn

còn cao; sự chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn còn lớn. Nhiều địa phương còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại chỉ chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng, chưa được quan tâm đúng mức đến các nội dung về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường,... Nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được nhu cầu; việc huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân còn thấp. Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, tuy nhiên chất lượng chưa thực sự đồng đều có nơi việc triển khai phong trào còn hình thức và kém hiệu quả, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh còn thấp so với bình quân chung của toàn quốc, đến hết năm 2015 toàn tỉnh mới có 13/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 6,28%).

Tiếp tục thực hiện Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn phát động thi đua thực hiện Phong trào **“Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”** giai đoạn 2016-2020 trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với những nội dung chủ yếu sau:

1. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, toàn diện về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nội dung tuyên truyền tập trung các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình; nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, huy động nội lực trong nhân dân, tranh thủ các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế, phát huy có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của từng địa phương để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chung tay xây dựng nông thôn mới.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, sáng tạo, đề xuất các chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trong từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng khu vực dân cư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh:

- Tập trung huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 có 72 xã và 05 xã đặc biệt khó

khăn (chiếm 37%) đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân 1 xã trên địa bàn tỉnh đạt 11,8 tiêu chí/xã (mức tăng bình quân 1- 1,5 tiêu chí/xã).

- Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cơ chế chính sách hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tạo động lực thu hút mọi nguồn lực đầu tư, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

**3. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh:**

- Đẩy mạnh phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, tiếp tục phát huy phương châm làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế "dân làm Nhà nước hỗ trợ"; kết hợp lồng ghép và huy động các nguồn vốn để xây dựng hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Phần đầu đến năm 2020 tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 82%; tỷ lệ cứng hóa đường trục xã đạt 50%, trong đó có 72 xã đạt chuẩn về tiêu chí giao thông.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua làm thủy lợi. Tập trung ưu tiên đầu tư kiên cố hóa các công trình thủy lợi đầu mối, các công trình thủy lợi đa chức năng; huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia đóng góp của người dân và cộng đồng dân cư để sửa chữa, nâng cấp kết hợp với xây dựng mới các công trình thủy lợi quy mô vừa và nhỏ phục vụ sản xuất kết hợp với cấp nước sinh hoạt và phòng chống thiên tai. Phần đầu đến năm 2020 thực hiện tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi đảm bảo diện tích tưới hằng năm tăng 1.380 ha, nâng cao năng lực tưới lên 28.000 - 33.000 ha, xây dựng mô hình tưới tiết kiệm; tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%.

- Cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống của dân cư nông thôn. Phần đầu đến năm 2020, tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới đạt 99%; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ các điểm bur điện văn hoá xã và các điểm phục vụ bur chính. Phát triển nhanh, rộng khắp mạng lưới viễn thông đưa dịch vụ tới vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân khu vực nông thôn. Phần đầu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn về tiêu chí Bur điện.

**4. Đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.** Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thực hiện điều chỉnh cơ cấu đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn, đổi mới cách tiếp cận, phương pháp để tạo ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất, giá trị cao. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, khai thác tiềm năng, lợi thế của các vùng sản xuất trọng điểm, sản phẩm chủ lực.

- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế tập thể, phát triển các tổ, nhóm kinh tế hợp tác tự nguyện của nông dân. Xây dựng một số mô hình hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp tổng hợp, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa phù hợp với từng vùng, từng

lĩnh vực; khuyến khích hình thành các mô hình liên kết theo hình thức nhóm hộ, trang trại, hợp tác xã nhằm tập trung đất đai, tiền vốn, sức lao động để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

- Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với phương châm "Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp là trung tâm, nhà khoa học là đồng hành, nông dân là chủ thể"; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất với nông dân và các tổ chức của nông dân gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, tham gia tích cực phát triển chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các cơ sở sản xuất về khu vực nông thôn, làm thay đổi cơ cấu sản xuất và tư duy phát triển nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng gắn với đổi mới phương thức đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tăng nhanh lực lượng lao động qua đào tạo; đẩy nhanh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phân đấu đến năm 2020 nâng tổng số trường chuẩn quốc gia thuộc các xã trên địa bàn tỉnh lên từ 145 đến 150 trường, trong đó có 72 xã đạt chuẩn về tiêu chí trường học; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55%.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ xã; từng bước đầu tư nâng cấp và xây mới các trạm y tế xã đạt yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Phân đấu đến năm 2020 tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 50%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.

- Tập trung phát triển và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chú trọng thực hiện các chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống mới ở khu vực nông thôn. Tiếp tục thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", tăng cường đưa văn hóa thông tin về cơ sở. Phân đấu đến năm 2020 có 99% tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hoá, 65% số thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường mọi nguồn lực từ xã hội, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu về giảm nghèo; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn; quan tâm công tác dạy nghề cho lao động

nông thôn và hỗ trợ tạo việc làm theo hướng bền vững, ổn định. Phần đầu giai đoạn 2016-2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm theo tiêu chí mới từ 3% trở lên.

- Đẩy mạnh công tác tuyên vận động nhân dân thực tiêu chí nhà ở dân cư; huy động các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, nguồn lực xã hội hóa, các tổ chức, đoàn thể để góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn nông thôn. Phần đầu đến hết năm 2020 số xã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư là 144/207 xã (đạt tỷ lệ 70%).

- Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường cho người dân; Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”, mô hình “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), xử lý rác thải ngay từ hộ gia đình; vận động di dời, xây dựng chuồng trại, công trình vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường, gắn với xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”, vườn mẫu trong khu dân cư nông thôn. Hoàn thiện quy hoạch các tuyến thu gom, bãi tập kết, xử lý chất thải rắn ở khu vực nông thôn; khuyến khích việc thành lập và có chính sách hỗ trợ các tổ chức, HTX, tổ hợp tác, đội tự quản vệ sinh môi trường hoạt động hiệu quả ở các địa phương; xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ trong xử lý rác, lò đốt rác. Tăng cường quản lý, kiểm soát việc buôn bán, sử dụng phân vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

**6. Thi đua xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn:**

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền cấp xã; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã; có cơ chế chính sách phù hợp để tăng cường cán bộ huyện về hỗ trợ cho các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn, các xã phần đầu hoàn thành nông thôn mới; khuyến khích, ưu tiên thu hút cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân trên địa bàn nông thôn.

- Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở khu vực nông thôn. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh nông thôn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội, an toàn giao thông, trật tự công cộng; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ ngay tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc kéo dài, hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội và tệ nạn xã hội; nâng cao tính tự quản, tự bảo vệ của cộng đồng dân cư, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu và các hoạt động truyền đạo trái phép.

7. Thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Làm tốt việc tuyên truyền nhân rộng các mô hình mới, nhân tố mới trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở từng cơ quan, đơn vị để mọi người học tập và noi theo.

Đề phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả thiết thực tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất để xây dựng nông thôn mới trên quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Bộ NN&PTNT;
- Ban TĐKT TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên BCD XDNTM tỉnh;
- Các TV Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các đơn vị phân khối cụm thi đua của tỉnh;
- C, PVP UBND, các phòng CV, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX(LHH) 182

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thương**